



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
twee ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 31 มกราคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกลือทะเล	1	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้กำลังใจเกษตรกรชาวนาเกลือ แนะนำแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเป็นจุดเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เผย 4 มิติ ยกระดับนาเกลือ ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดเศรษฐกิจชุมชน	TikTok สารคดีทั่วไทย ไปกับ บอโก พงศ์
	3	เผย 4 มิติ ยกระดับนาเกลือ ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดเศรษฐกิจชุมชน	Youtube สารคดีทั่วไทย ไปกับ บอโก พงศ์
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	4	กรมส่งเสริมการเกษตร ออก 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ลูกหนี้ในโครงการฯ ออกไปอีก 5 ปี	เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนภูมิภาค			
Young Smart Farmer	5	"ฟางข้าว" วัสดุจากท้องทุ่งนา สู่วัตถุดิบชั้นเลิศ ที่สามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ให้กับ Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู	เว็บไซต์เรื่องเล่า ชาวเกษตร
งดเผาพื้นที่เกษตร	6	รองผู้ว่าฯ ยโสธร โชว์ ขับรถไถรณรงค์งดเผาพื้นที่เกษตร "มหาชนะชัยรวมใจ ไถกลบ งดเผา"	เว็บไซต์สยามรัฐ
	7	เกษตรจังหวัดสตูล แนะนำวิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผา เพื่อลดปัจจัยการเกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
	8	เกษตรกร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี หลังทำนาใช้วิธีไถกลบ ต่อซึ่งข้าวแทนการเผาก่อนปลูกถั่วลิสงสร้างรายได้งาม	เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด

วิสาหกิจชุมชน	9	เกษตรสีกา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตรบ้านไร่ออกสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ณ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	เว็บไซต์ NBT CONNEXT
---------------	---	--	----------------------

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้กำลังใจเกษตรกรชาวนาเกลือ และแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเป็นจุดเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร



nbt

connect

125,181
จำนวนข่าว0
วิดีโอทั้งหมด6,741,133
จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

- 1.ความนิยม
#เล่าเรื่องเมืองตรัง
7,395 ยอดชม
- 2.ความนิยม
#การบริหารจัดการน้ำ
3,126 ยอดชม
- 3.ความนิยม
#จ.ขอนแก่น
2,006 ยอดชม
- 4.ความนิยม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้กำลังใจเกษตรกรชาวนาเกลือ และแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเป็นจุดเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร

(30 ม.ค.68) นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แปลงนาเกลือ ของนางสาวขวัญแก้ว กลิ่นน้อย เกษตรกรชาวนาเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรชาวนาเกลือซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเกลือทะเลไทยจากแปลงนาหาบเข้ายังเกลือ ซึ่งเป็นวิธีการทำนาเกลือแบบดั้งเดิมที่อาศัยแรงงานในชุมชนหาบขนย้ายเกลือ ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือทะเลไทยให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาแปลงนาเกลือทะเลให้เป็นจุดเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรตลอดจนชุมชนอย่างทั่วถึง

← https://www.tiktok.com/@pongpong444/video/7465663700708478215?_r=1&t=ZS-8tUp2sPYpIQ

TikTok


Search

- For You
- Explore
- Following
- Upload
- LIVE
- Profile
- More

Log in

Company
Program
Terms & Policies
© 2025 TIKTok

**กรมส่งเสริมการเกษตร เผย 4 มิติ
ยกระดับนาเกลือ ให้เป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่ม
และเกิดเศรษฐกิจชุมชน**



นายพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



4 มิติ ยกระดับนาเกลือ ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดเศรษฐกิจชุมชน



สาระดีทั่วไทย ไปกับ บอก...
ผู้ติดตาม 4.09 พัน คน

ติดตาม

👍 1



🔗 แชร์



การดู 13 ครั้ง 9 วันที่ผ่านมา #กรมส่งเสริมการเกษตร #นาเกลือ
#กรมส่งเสริมการเกษตร #นาเกลือ #แปลงใหญ่นาเกลือ #สัมปตยกระดับนาเกลือ #เพิ่มมูลค่าเกลือ #ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรวิถีชวานาเกลือ ...เพิ่มเติม



กรมส่งเสริมการเกษตร ออก 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูก หนีในโครงการฯ ออกไปอีก 5 ปี

📅 30/01/2568 | 👁 86 | 🖨

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกหนีโครงการแผนการฟื้นฟูการเกษตร(ผก.) และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร(คปร.) ออกไปอีก 5 ปี

วันที่ 30 มกราคม 2568 นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกหนี โครงการแผนการฟื้นฟูการเกษตร(ผก.) และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร(คปร.) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกหนีโครงการฯ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 เห็นชอบการขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร(ผก.) และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร(คปร.) ออกไปอีก 5 ปี เป็นสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 2572 โดยมีมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ 3 ส่วน ได้แก่ 1. เร่งรัด ติดตาม ทำความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลให้เกษตรกรรูลูกหนีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจความต้องการเป็นรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรรูลูกหนีแต่ละราย 2. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในการสนับสนุน ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ และจ้างงานเพื่อสร้างรายได้และ 3. ขอความร่วมมือจากเกษตรกรรูลูกหนีที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการและแนวทางข้างต้น พิจารณาชำระหนี้โครงการฯ ผก. และ คปร. เป็นลำดับแรก ตามความสมัครใจของเกษตรกรรูลูกหนีแต่ละราย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีลูกหนีในโครงการฯ ดังกล่าว ในพื้นที่ 17 อำเภอ แบ่งเป็น โครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผก.) 313 ราย และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) 205 ราย ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรรูลูกหนีเป็นรายบุคคล เพื่อสอบถามความต้องการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแต่ละราย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดส่งข้อมูลเป้าหมายและแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการต่อไป
คมสันต์ คำวงศ์ สวท.เชียงใหม่ /// 30 ม.ค. 68

หน้าแรก » ไร่หรือไม่? » “ฟางข้าว” วัสดุจากท้องทุ่งนา สู่วัตถุดิบชั้นเลิศ ที่สามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ให้กับ Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู

“ฟางข้าว” วัสดุจากท้องทุ่งนา สู่วัตถุดิบชั้นเลิศ ที่สามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ให้กับ Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู

🕒 30 ม.ค. 2025 📁 ไร่หรือไม่?, สไลด์



“ฟางข้าว” วัสดุจากท้องทุ่งนา สู่วัตถุดิบชั้นเลิศ ที่สามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ให้กับ Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู 🌾

ก้อนเห็ดขนาดใหญ่ใช้วัตถุดิบ คือ ฟางข้าว ต้นทุนการผลิตตก 25 บาท/ก้อน แต่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 กิโลกรัม/ก้อน/รอบการผลิต เป็นลงทุนที่คุ้มค่า และสามารถนำก้อนเห็ด เป็นปุ๋ยหมักให้เกษตรกรได้

นี่คือสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โขว์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ในงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมเจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โขว์ผลงานของ Young Smart Farmer คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนแคร์นาวัง บ้านนาข่าจวง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการผลิตเห็ด จากวัสดุเหลือใช้ในนาข้าว คือ “ฟางข้าว” จากเดิม ชาวนาแทบจะไม่เห็นคุณค่าของฟางข้าวเลย พอถึงช่วงแล้งก่อนจะลงทำนารอบใหม่ ส่วนมากก็จะจุดไฟเผาทิ้งไป ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน

เป็นแนวคิดทันสมัย จากชื่อเสียง ฟางข้าว นำของเหลือทิ้งในไร่นาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ที่สำคัญช่วยลดปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตร

รองผู้ว่าฯ ยโสธร โชว์ ขับรถไถรณรงค์งดเผาพื้นที่ เกษตร "มหาชนะชัยรวมใจ ไกลอบ งดเผา"

 แชร์
  แชร์

30 มกราคม 2568 13:21 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ข่าวทั่วไป



วันที่ 30 ม.ค.68 เวลา 10.00น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สวนแทนคุณ) หมู่ 4 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรว่าที่ร้อยตรีจรศักดิ์ ไซยทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม งดเผาพื้นที่เกษตร "มหาชนะชัยรวมใจ ไกลอบ งดเผา"โดยมีนายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอมหาชนะชัย นายอำนาจ ยงยี่น เกษตรอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรกล่าวว่ากิจกรรม งดเผาพื้นที่เกษตร "มหาชนะชัยรวมใจ ไกลอบ งดเผา"ในครั้งนี้เนื่องจากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์จุดความร้อนจากดาวเทียม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พบจุดความร้อนสะสมเป็นจำนวนมาก ในช่วงวิกฤตของทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสาเหตุหนึ่งมาจากการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษซากพืชที่เหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยวการเผาในพื้นที่โล่งนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองที่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนแล้วการเผาจะทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร อำเภอมหาชนะชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัยได้จัดกิจกรรมงดเผาพื้นที่เกษตร"มหาชนะชัยรวมใจ ไกลอบ งดเผา" ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนให้แก่เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก การเผาตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการเผา ให้แก่เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้นำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อที่จะไม่เผาในพื้นที่การเกษตรพร้อมมอบธงสัญลักษณ์การงดเผาให้กับกำนันทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมหาชนะชัยและที่สำคัญ ว่าที่ร้อยตรี ชรรค์ไชย ทันทิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยังได้ขับรถจักรยานยนต์ไปแจกจ่ายข้าวเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

เกษตรกรจังหวัดสตูล แนะนำวิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผา เพื่อลดปัจจัยการเกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5



nbt
connect

125,181	0	6,741,282
จำนวนข่าว	วิดีโอทั้งหมด	จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม
#เล่าเรื่องเมืองตรง
7,395 ยอดชม

วันนี้ (30 ม.ค.68) นางสาวก้าไลทิพย์ เศรษฐวิชัย เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวว่า เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดสตูลได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2568 และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2567 - 2568 ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีผลเสียทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวม จึงได้แนะนำวิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรโดยไม่ต้องเผา เช่น การไถกลบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน, ผลิตเป็นอาหารสัตว์, การทำปุ๋ยชีวภาพ, ขายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล, ทำไบโอชาร์, แปรรูปเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่า อาทิ ผลิตงานกระดาษ หรือวัสดุเพาะปลูกดินผสม

ทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่า หากเกษตรกรรายใดมีการฝ่าฝืนหรือเผาในพื้นที่ทำการเกษตรภายใต้มาตรการดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี เช่น การเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ, การอบรมเกษตรกร และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น



๘ ศรันย์ วิชัย 📅 31 มกราคม, 2025

กาญจนบุรี

เกษตรกร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี หลังทำนาใช้วิธีไถกลบตอซังข้าวแทน การเผาก่อนปลูกถั่วลิสงสร้างรายได้ งาม

ที่บ้านดอนสระ หมู่ที่ 7 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นางลูกคั่น ด้วงเดช เกษตรกรวัย 65 ปี ผู้มีประสบการณ์ทำนาปลูกข้าวมาหลายปี ได้พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมที่งดงาม โดยเธอมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ทั้งหมดประมาณ 100 ไร่ ซึ่งในอดีต เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวสิ้นสุดลง พื้นที่แปลงนามักจะถูกปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติม แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา นางลูกคั่นได้มองหาวิธีสร้างรายได้ระหว่างช่วงว่างเว้นจากการทำนา เธอเริ่มต้นด้วยการปลูกถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 80 วันเท่านั้น อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่ดีและมีราคาที่น่าพอใจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอเลือกใช้วิธีการไถกลบซังข้าวแทนการเผา ซึ่งแตกต่างจากวิธีการดั้งเดิมที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยวข้าว แต่มาตรการเข้มงวดของจังหวัดกาญจนบุรีที่ห้ามการเผาเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้การไถกลบกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การไถกลบซังข้าวไม่เพียงช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ แต่ยังทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้ถั่วลิสงที่ปลูกให้ผลผลิตสูง โดยในแต่ละไร่ นางลูกคั่นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากถึง 800 กิโลกรัม และขายในราคาส่งกิโลกรัมละ 23 บาท ซึ่งนับเป็นรายได้เฉลี่ยไร่ละ 20,000 บาทเลยทีเดียว รายได้เสริมส่วนนี้จึงช่วยให้

เธอมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเรียบร้อยแล้ว นางลูกคั้นจะไถกลบต้นถั่วลงในดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ จากนั้นจึงเริ่มเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวต่อในรอบถัดไป การใช้วิธีการนี้ทำให้ข้าวที่ปลูกในฤดูต่อไปมีคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูงขึ้น นับเป็นวงจรการเกษตรแบบยั่งยืนที่ช่วยพัฒนาทั้งรายได้และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปลูกถั่วลิสงของนางลูกคั้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงและดูแลผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น เขายังชื่นชมไร่ของนางลูกคั้นว่าเป็นแปลงตัวอย่างที่เหมาะสมในการรณรงค์ลดการเผา เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในขณะนี้ ในด้านการจำหน่าย นางลูกคั้นเผยว่าเธอมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อผลผลิตถึงที่ บางครั้งก็จะนำไปขายเองตามตลาดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนมาซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารหรือขายต่ออีกด้วย ทำให้รายได้เสริมจากการปลูกถั่วลิสงนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เธอสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น และยังเป็นต้นแบบที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรรายอื่นในชุมชนอีกด้วย

เกษตรกรลือกา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไร่ออกสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ณ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง



- แท็กที่กำลังได้รับความนิยม
- 1.ความนิยม
#เล่าเรื่องเมืองตรัง
7,395 ยอดชม
 - 2.ความนิยม
#การบริหารจัดการน้ำ
3,126 ยอดชม
 - 3.ความนิยม

นางสาวสุนรรัตน์ ตรีกรตรอง เกษตรอำเภอลือกา มอบหมายให้นางสาวบุบผา สมาธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลือกา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไร่ออกสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยการนำสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไร่ออกศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นตำรับแปงสาครรวมใจบ้านไสชั้น ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม และสามารถยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มต่อไป ในการนี้นางสาวรัชณี นิลละออ เกษตรอำเภอนาโยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านไร่ออกตลอดการศึกษาดูงาน